

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) (เสนอโดยชมรมทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล)	- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- งานรื้อถอนเสาไฟพร้อมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม จำนวน 5 แยก - งานปรับปรุงเสาไฟจราจรพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟพร้อมดวงโคมชนิด LED แบบดวงโคมบี้อยหลัง จำนวน 5 แยก (ตามแบบแปลนเทศบาล)	5,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น	- ระบบจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น	- สำนักการช่าง
36	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน (เสนอโดยชุมชนวัดท่าวังหิน)	- เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่สำหรับจัดงานและสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียวรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เช่น ถนน, ระบบระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ เป็นต้น (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	3,180,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- มีศาลาอเนกประสงค์สำหรับจัดงานและจัดกิจกรรมจำนวน 1 แห่ง	- ชุมชนมีสถานที่สำหรับจัดงาน และมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง	- สำนักการช่าง
37	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอนาฬิกา (เสนอโดยชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 1)	- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกาให้มีความสวยงาม และมีแสงสว่างที่เพียงพอ	- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหอนาฬิกา, ติดตั้งอ่างปลูกบัว, ปลูกพันธุ์ไม้ประดับระบบงานไฟฟ้า, และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	600,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ภูมิทัศน์โดยรอบหอนาฬิกาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 1 แห่ง	- หอนาฬิกามีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีแสงสว่างเพียงพอ	- สำนักการช่าง
38	โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย (เสนอโดยชุมชนวัดหลวง 1,2)	- เพื่อปรับปรุงสะพานเสรีประชาธิปไตยให้มีสภาพที่ดีขึ้น	- งานทาสีจริง สีน้ำพาสติกชนิดภายนอก จำนวน 3,150 ตร.ม. - งานพื้นทางตกแต่งกรวดล้างผสมสี (กรวดน้ำทะเลเบอร์ 4) จำนวน 3,470 ตร.ม. - งานติดตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง 9 ม. จำนวน 48 ชุด - งานครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรม สูง 9 ม. จำนวน 48 ชุด และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	4,550,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- สะพานเสรีประชาธิปไตยได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 แห่ง	- ทำให้สะพานเป็นระเบียบและสวยงามแก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- สำนักการช่าง